

KẾ HOẠCH
Xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
Năm học 2019-2020

Căn cứ chiến lược số 152/KH-ĐHHL ngày 02/10/2018 về Kế hoạch xây dựng chiến lược Phát triển trường Đại học Hoa Lư đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-ĐHHL ngày 30/9/2019 về công tác Bảo đảm chất lượng năm học 2019 – 2020;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020.

Trường Đại học Hoa Lư xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích

Nâng cao chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc đáp ứng yêu cầu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng; Đồng thời mang lại cơ hội học tập cho sinh viên và giảng viên bên ngoài lớp học.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyền lợi của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, từng bước nâng cao hình ảnh Nhà trường là một cơ sở giáo dục mang đến những lợi ích cụ thể cho cộng đồng.

II. Yêu cầu

Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng phải phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường và có tính khả thi;

Xác định rõ loại hình, khối lượng công việc cụ thể; mục tiêu/kết quả cần đạt được; danh mục văn bản cần có; thời gian thực hiện; cá nhân, đơn vị thực hiện/phối hợp/giám sát;

Đảm bảo sự tham gia thực hiện của các cấp quản lý, cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên, đơn vị chuyên môn/chức năng trong toàn Trường và thực hiện theo đúng tiến độ, đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả;

Các hoạt động với mục đích kết nối và phục vụ cộng đồng của nhà trường phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, được tiến hành thường xuyên, đồng thời có đầu tư trọng tâm/trọng điểm;

Kết quả thực hiện phải được phân tích, kiểm tra, đánh giá, rà soát, cải tiến và báo cáo định kỳ bằng văn bản.

III. Nội dung cải tiến các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

1. Về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Cải tiến thiết kế chương trình đào tạo đến thực hiện quá trình đào tạo, đánh giá và hỗ trợ sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo cơ hội cho sinh viên ra trường có việc làm;

Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong đó có định hướng dạy học vì lợi ích cộng đồng bằng cách tích hợp, lồng ghép triết lý giáo dục “Service learning” (Học tập phục vụ cộng đồng) vào các chương trình đào tạo;

Phối hợp các Khoa, đơn vị trong nhà trường tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo ngắn hạn về Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng mềm cho các đơn vị, cơ sở của cộng đồng (trường phổ thông, cơ quan, đoàn hội...).

Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và lựa chọn các đề tài khoa học vừa phục vụ lợi ích cộng đồng vừa nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên;

Tạo lập, phát triển các dịch vụ chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp khả năng thực tế của nhà trường;

Tăng cường tham gia các hội đồng khoa học, đề xuất các ý kiến góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục của cộng đồng và của địa phương.

3. Về hoạt động tư vấn, hỗ trợ:

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các hiệp hội bên ngoài nhà trường có liên quan đến các ngành nghề đào tạo hiện có của nhà trường;

Đổi mới hình thức, nội dung, xây dựng và tổ chức các hoạt động tư vấn cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, chẳng hạn như: tư vấn việc làm, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn phát triển du lịch cho địa phương; tư vấn bảo vệ sức khỏe - bảo vệ môi trường; tư vấn tâm lý học đường; các hoạt động khởi nghiệp.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động giao lưu - hợp tác đào tạo trong nước, giao lưu - hợp tác doanh nghiệp nhằm mục đích kết nối, đào tạo cùng doanh nghiệp, tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên;

4. Về hoạt động tình nguyện, nhân đạo:

Chủ động, tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng do các cơ quan/đơn vị/đoàn thể các cấp triển khai;

Tổ chức/phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh hàng năm cho học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh giáp danh trong khu vực;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa như Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi, các công tác xã hội phục vụ cộng đồng khác;

Đẩy mạnh công tác tổ chức/tham gia các hoạt động giao lưu - hợp tác: Hội nghị, Hội thảo, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên trong và ngoài nhà trường để quảng bá hình ảnh, của địa phương, của nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học:

Tham mưu với nhà trường, phối hợp với các Khoa, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Phòng Công tác sinh viên:

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các tổ chức đoàn thể lập kế hoạch chung cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; tham mưu xây dựng quy định, quy trình tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, kế hoạch và bộ chỉ số đánh giá tác động xã hội của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

Phối hợp với Phòng Khảo thí –Đảm bảo chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ minh chứng và viết báo cáo tổng hợp về các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng.

3. Phòng Khảo thí –Đảm bảo chất lượng:

Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức- Tổng hợp, các tổ chức đoàn thể lập kế hoạch chung cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của toàn trường; tham mưu xây dựng bộ quy trình, quy định, xây dựng các kế hoạch các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức, các tổ chức đoàn thể xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ minh chứng về các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng trên cơ sở theo dõi, kiểm tra, rà soát, giám sát và báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu của công tác Đảm bảo chất lượng.

5. Phòng Tổ chức – Tổng hợp:

Chủ trì và phối hợp với Công đoàn, Phòng Công tác sinh viên, các tổ chức đoàn thể trường tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng phù hợp chức năng của đơn vị;

Tham mưu ra các quyết định nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các công tác kết nối và phục vụ cộng đồng của các đơn vị.

6. Phòng Tài vụ:

Tham mưu xây dựng danh mục kinh phí cho các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.

7. Phòng Hành chính- Quản trị:

Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện các kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng. Cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch cụ thể và được duyệt của các đơn vị.

8. Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Ban, Tổ chức đoàn thể :

Phối hợp thực hiện các kế hoạch về kết nối và phục vụ cộng đồng do các phòng chức năng chủ trì xây dựng;

Chủ trì, xây dựng kế hoạch, tham mưu với nhà trường tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị dựa trên kế hoạch chung của nhà trường và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa, Phòng, Trung tâm, Ban, Tổ chức đoàn thể.

Trên đây là kế hoạch cải tiến các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư năm học 2019-2020. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm cụ thể hóa, xây dựng chi tiết kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong năm học của đơn vị mình đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển chất lượng của Nhà trường. /.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, PCTSV, TCTH.



**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Phạm Quang Huân